

### TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH...

(Tiếp theo trang 1)

để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, các đồng chí thành viên Ủy ban MTTQ tỉnh cùng đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh tạo điều kiện giúp đỡ để đồng chí Nguyễn Văn Giang hoàn thành tốt nhiệm vụ; đồng thời, nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, đồng lòng xây dựng cơ quan ngày càng vững mạnh, triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển chung của tỉnh trong thời gian tới.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Giang hứa trên cương vị công tác mới sẽ phấn đấu nỗ lực hết mình, vận dụng những kinh nghiệm thực tiễn qua quá trình công tác, cùng tập thể cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

### GIAO BAN CÔNG TÁC VIÊN...

(Tiếp theo trang 1)

thông tin do các cộng tác viên cung cấp ngày càng được nâng lên. Một số báo cáo của cộng tác viên đã đáp ứng được yêu cầu phân ánh nhanh, kịp thời các luồng DLXH trước những sự kiện, hiện tượng, vấn đề kinh tế, chính trị; phản ánh kịp thời những bức xúc của người dân, góp phần quan trọng giúp các cấp ủy đảng, chính quyền nắm bắt thông tin kịp thời, nhất là trong việc giải quyết, xử lý các vụ việc phức tạp.

Năm 2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị cộng tác viên DLXH các cấp chủ động nắm chắc diễn biến tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước các vấn đề, sự kiện điển hình trên thế giới, trong nước, trong tỉnh, trước mắt là chào đón năm mới 2020, tết Nguyên đán Canh Tý và công tác tuyển quân; chú trọng nắm bắt DLXH về các vấn đề: hoạt động cung ứng hàng hóa tết Nguyên đán Canh Tý; tình hình thực hiện Luật số 14 và Nghị định số 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; việc bảo đảm an toàn giao thông; thực hiện các chế độ, chính sách, thường tễ cho người lao động... Tiếp tục nắm tình hình DLXH về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Theo dõi sâu sát, thường xuyên, kịp thời tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân đối với đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nắm bắt DLXH về việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, trọng tâm của tỉnh...

### QUYỀN PHỤ...

(Tiếp theo trang 1)

kinh tế giàu tăng gần 50%, 85% số hộ trở lên đạt gia đình văn hóa... Đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào Công giáo được nâng lên, lương - giáo đoàn kết cùng nhau chung sức, chung lòng xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp.

Tại buổi gặp mặt, các vị chức sắc Công giáo bày tỏ niềm biết ơn sâu sắc đối với Đảng và Nhà nước đã quan tâm, chăm lo đời sống vật chất cũng như tinh thần cho bà con giáo dân. Các vị chức sắc Công giáo cũng khẳng định sẽ tiếp tục động viên, hướng dẫn đồng bào giáo dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, làm tròn nghĩa vụ công dân, góp phần cùng nhân dân trong huyện thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

### Gần 200 lao động tìm được việc làm trong phiên giao dịch việc làm cuối năm

Sáng ngày 16/12, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) tổ chức phiên giao dịch tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh. Đây là phiên giao dịch việc làm định kỳ cuối cùng trong năm 2019.

Tham gia phiên giao dịch, có gần 200 lao động ở các huyện, thành phố đăng ký, nộp hồ sơ tìm việc làm và được cán bộ của Trung tâm tư vấn, hướng dẫn, giới thiệu vị trí việc làm tại các doanh nghiệp ở trong và ngoài nước. Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình có quan hệ chặt chẽ với hơn 800 doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, nắm bắt nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp đã kịp thời kết nối để người lao động tiếp cận tìm việc làm góp phần hạn chế tình trạng thất nghiệp, bảo đảm việc làm, thu nhập cho các đối tượng. Từ đầu năm đến nay, thông qua sàn giao dịch việc làm, Trung tâm đã tiếp nhận hồ sơ, tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm cho 14.920 lao động. Ngoài ra, Trung tâm còn phối hợp với Tỉnh đoàn tư vấn tuyển sinh, giới thiệu việc làm cho hơn 2.000 học sinh, sinh viên mới ra trường.

Cũng trong sáng ngày 16/12, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình tổ chức đăng ký dự thi tiếng Hàn Quốc cho người lao động theo chương trình tham gia xuất khẩu lao động ESP năm 2020.

PHAN ANH - HÀ THANH

### CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT HÀNG THỂ THAO MXP

### Gần 700 cán bộ, người lao động tham gia hiến máu nhân đạo

Tại nhà máy MXP8 (huyện Đông Hưng), Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao MXP (Công ty MXP) phối hợp với Viện Huyết học Truyền máu Trung ương và Hội Chữ thập đỏ tỉnh vừa tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo.



Hiểu rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của việc hiến máu cứu người, được Ban Giám đốc và Công đoàn Công ty tuyên truyền, hơn 1.200 cán bộ, người lao động của Công ty MXP đã tự nguyện đăng ký tham gia hiến máu nhân đạo.

Sau quá trình phân loại sức khỏe, khám sàng lọc, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương đã tổ chức cho gần 700 người đủ điều kiện hiến máu. Kết thúc chương trình, Ban tổ chức thu được trên 700 đơn vị máu.

KHẮC QUẢN

### ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ TỈNH ỦY...

(Tiếp theo trang 1)

La Tiến dài khoảng 1km, đường dẫn phía Thái Bình dài gần 6km, đường dẫn phía Hưng Yên dài hơn 1km... Được khởi công xây dựng từ tháng 2/2018, đến nay dự án đã hoàn thành các hạng mục công trình, sẵn sàng thông xe vào cuối năm 2019.

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương chủ đầu tư, đơn vị nhà thầu đã thực hiện đúng chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; huy động lực lượng, phương tiện máy móc khẩn trương thi công hoàn thành các hạng mục bảo đảm đúng tiến độ đề ra; hoàn thành huyện Hưng Hà đã phối hợp làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho các đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ thi công xây dựng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND

tỉnh đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh chỉ đạo các đơn vị nhà thầu trường hoàn thiện các hạng mục chi tiết như lan can cầu, hệ thống điện, hệ thống thoát nước; tiến hành tổng vệ sinh môi trường trên công trường và các khu vực thi công... bảo đảm công trình vận hành, đưa vào sử dụng trước thêm năm mới. Đối với hạng mục đường dẫn lên cầu, đơn vị thi công cần huy động tối đa lực lượng, phương tiện máy móc thi công ngày đêm bảo đảm tiến độ, chất lượng kỹ thuật, hoàn thành trước khi diễn ra lễ thông xe vào cuối tháng 12/2019. Huyện Hưng Hà phối hợp với các đơn vị liên quan làm tốt công tác quản lý quỹ đất hai bên đường; đồng thời, nghiên cứu, rà soát, bổ sung



Đơn vị thi công đang tập trung hoàn thiện các hạng mục cầu La Tiến.

Ảnh: NGỌC LINH

quy hoạch phát triển khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư, khu nông nghiệp công nghệ

cao... nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất hai bên đường; từ đó hình thành trục phát triển kinh

tế - xã hội của huyện Hưng Hà kết nối với các địa phương trong khu vực.

### ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

chấp thuận tài trợ sản phẩm quy hoạch phân khu xây dựng 1/2.000, quy hoạch chi tiết 1/500 và lập dự án đầu tư tại 11 khu công nghiệp, khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ và khu công, dịch vụ cảng, khu công nghiệp trong Khu kinh tế Thái Bình; đồng thời, có 9 nhà đầu tư, liên danh nhà đầu tư đăng ký dự án chưa được UBND tỉnh chấp thuận và 8 nhà đầu tư đăng ký nghiên cứu dự án tại Khu kinh tế Thái Bình. Do các dự án đầu tư vào Khu kinh tế Thái Bình được nhiều nhà đầu tư quan tâm do

được hưởng nhiều ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền thuê đất, thuế thu nhập cá nhân nên rất cần thiết phải lựa chọn những nhà đầu tư có đủ tầm cỡ để xây dựng Khu kinh tế Thái Bình trở thành địa bàn có tính đột phá, là đầu tàu dẫn dắt kinh tế của tỉnh trong những năm tới. Tại cuộc họp, các đại biểu dành nhiều thời gian thảo luận về các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư, các phương án thực hiện khi có nhiều nhà đầu tư cùng đề xuất đầu tư vào một dự án...

### Mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Tỉnh ủy, UBND tỉnh về đẩy mạnh công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) những tháng cuối năm 2019 và dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, Công an tỉnh mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.

Theo đó, thời gian bắt đầu thực hiện đợt cao điểm từ ngày 15/12/2019 đến hết ngày 14/2/2020. Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị chủ động nắm chắc

tình hình, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập, tập trung lực lượng đánh mạnh vào các tụ điểm, đối tượng phức tạp về hình sự, ma túy, các hành vi buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, làm tốt công tác bảo đảm an toàn giao thông. Phối hợp với các cấp, các ngành triển khai thực hiện nghiêm túc Luật số 14 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu

nổ và công cụ hỗ trợ, Nghị định số 36 về quản lý, sử dụng pháo, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân vui xuân, đón tết an toàn, lành mạnh.

Công an các huyện, thành phố triển khai nghiêm kế hoạch bảo đảm ANTT; đồng thời, tăng cường tối đa cán bộ, chiến sĩ xuống cơ sở bảo đảm ANTT trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

NGUYỄN TÙNG

### Tuyên truyền và ký cam kết quản lý, sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Sáng ngày 16/12, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Bình phối hợp với Công an thành phố tổ chức tuyên truyền và ký cam kết quản lý, sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đốt và thả đèn trời, trật tự an toàn giao thông cho các em học sinh Trường THCS Vũ Lạc.

Tại buổi tuyên truyền, hơn 500 giáo viên, học sinh Trường THCS Vũ Lạc được các tuyên truyền viên Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố phổ biến các quy định tại Nghị định số 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả đèn trời; Luật Giao thông đường bộ, đặc biệt là các quy định về sử dụng xe máy điện, xe đạp điện khi tham gia giao thông.



Đại diện học sinh các khối lớp ký cam kết.

Qua buổi tuyên truyền giúp cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường nâng cao kiến thức, tăng cường ý thức chấp hành của pháp luật, không buôn bán, tàng trữ, vận chuyển và đốt pháo nổ; không tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép; từ đó, mỗi cán bộ,

giáo viên, học sinh sẽ là những tuyên truyền viên tích cực tuyên truyền cho người thân, gia đình và quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

MINH NGUYỆT

### Ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Chiều ngày 16/12, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh triển khai kế hoạch ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp cuối năm và tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

Theo kế hoạch, trong đợt ra quân, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh và công an các huyện, thành phố sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, công cụ hỗ trợ được trang bị tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Trên đường bộ, tập trung

xử lý các hành vi người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, nồng độ cồn; xử lý xe tự chế 3, 4 bánh, xe xích lò gán máy hoạt động trên các tuyến, địa bàn; chạy quá tốc độ, chở quá số người, đi không đúng phần đường, làn đường... Trong lĩnh vực giao thông đường thủy, tập trung kiểm tra, xử lý các phương tiện không có đăng ký, đăng kiểm, đăng kiểm hết thời hạn, không bảo đảm an toàn kỹ thuật, người điều khiển phương tiện không có bằng, chứng chỉ chuyên môn theo quy định... Thông qua công tác tuần tra,

kiểm soát giúp lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, kiểm tra, bắt giữ các phương tiện, đối tượng hoạt động có biểu hiện nghi vấn hoạt động tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng còn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thủy nội địa, tích cực tham gia đấu tranh, tố giác và phòng ngừa các loại tội phạm, giao nộp pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Thời gian ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông từ ngày 15/12/2019 đến ngày 14/2/2020.

PHẠM HƯNG

### THÀNH PHỐ Hỗ trợ trên 3,5 tỷ đồng xây nhà ở cho người có công

Những năm qua, thành phố Thái Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách hỗ trợ người có công có khó khăn về nhà ở; tiến hành rà soát để lồng ghép, tránh trùng lặp với các chương trình hỗ trợ nhà ở khác đang triển khai trên địa bàn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng bảo đảm kịp thời, minh bạch, đúng đối tượng. Tổ chức vận động, kêu gọi các doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ về nhà ở đối với người có công...

Năm 2019, UBND thành phố đã thẩm định hồ sơ, đề nghị hỗ trợ cho 112 hộ người có công có khó khăn về nhà ở với số tiền trên 3,5 tỷ đồng, góp phần cải thiện, nâng cao điều kiện sống cho người có công với cách mạng, được chính quyền và nhân dân nhiệt tình ủng hộ và đón nhận.

### Cấp mới trên 1.000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai, thời gian qua, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Thái Bình đã đẩy mạnh công tác thẩm định hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Năm 2019, Phòng đã tham mưu UBND thành phố ban hành 457 quyết định giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá đất, tái định cư, đất ở, đất dịch vụ (5%)... với 271 lô đất, diện tích 20.693m<sup>2</sup>; quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn, ao trong khu dân cư sang đất ở cho 36 hộ gia đình, cá nhân, diện tích 4.416m<sup>2</sup>; thông báo thu hồi đất của 249 lượt hộ gia đình, cá nhân và tổ chức để thực hiện 10 dự án. Thẩm định trình UBND thành phố cấp trên 1.000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân, diện tích 143.641m<sup>2</sup>. Đã hoàn thành công tác thống kê đất đai năm 2018 cấp thành phố; rà soát các danh mục công trình dự án lập điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2019, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố trình UBND tỉnh phê duyệt.

ĐUỐC DỪNG

### Tập huấn luyện công tác phòng cháy, chữa cháy tại chung cư Damsan

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh phối hợp với Ban quản trị chung cư Damsan, đường Lý Thái Tổ, phường Quang Trung (thành phố Thái Bình) tổ chức tập huấn công tác PCCC và CNCH cho hơn 300 người là cư dân tòa nhà.

Chung cư Damsan được xây dựng 16 tầng với 289 căn hộ, đưa vào sử dụng từ tháng 7/2017, hiện có 217 hộ và hơn 1.000 người đang sinh sống. Tại buổi tập huấn, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã thông tin về tình hình cháy, nổ nói chung và các vụ cháy tại chung cư nói riêng trong thời gian qua; triển khai các văn bản của pháp luật về PCCC; nêu cấu tạo, ứng dụng và cách sử dụng các loại bình chữa cháy xách tay; các nguyên nhân gây ra cháy, nổ; một số biện pháp PCCC tại chung cư. Lực lượng cảnh sát PCCC cũng hướng dẫn các cư dân cách sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ, những kỹ năng, cách xử lý tình huống khi xảy ra sự cố cháy, nổ, kỹ năng thoát hiểm, biện pháp chữa cháy. Sau buổi học lý thuyết, người dân được hướng dẫn thực hành cách sử dụng bình bột, bình CO<sub>2</sub> để dập tắt đám cháy và cách thức xử lý nhanh các tình huống cháy có thể xảy ra. Phối hợp với đội chữa cháy chuyên nghiệp thực tập phương án chữa cháy.

Tại buổi tập huấn, người dân cũng được phát cẩm nang PCCC - tài liệu do Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Bộ Công an phát hành.

VŨ TIẾN